



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 522

ngày 10 tháng 07 năm 2005

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHẦN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thanh Thân

*Thanh thân hướng trời tâm rộng mở
Từ bi tận độ người tiến hóa
Thành tâm tận độ tâm tự hòa
Duyên Trời duyên Phật qui tiên cảnh*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 28/05/2005 đến 03/06/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Quý trọng là gì ?
- 2) Nhớ thương mến cảm là gì?
- 3) Những gì gọi là quý trọng?
- 4) Tại sao phải nhớ thương?
- 5) Vô sanh bất tử là sao?
- 6) Tại sao phải tham lam?
- 7) Có ăn có mặc tu để làm gì ?

<p>1) San Diego, 28-05-2005 11: 01AM Hỏi : <i>Quý trọng là gì ?</i></p> <p>Đáp : Thưa quý trọng là rất hữu dụng</p> <p>Kệ : <i>Minh tâm kiến tánh là tin cậy Trời chiếu quang minh rất rõ ràng Tận độ tâm người thanh sáng suốt Minh tâm kiến tánh thông đời đạo</i></p>	<p>2) San Diego, 29-05-2005 6 : 00 PM Hỏi : <i>Nhớ thương mến cảm là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa nhớ thương mến cảm là thành thật thương yêu</p> <p>Kệ: <i>Nhớ thương mến cảm là thật yêu Trừu mến thương yêu thông đạt được Tiến hóa thâm sâu tự triển đường Khai thông trí tuệ tự quý thương</i></p>
<p>3) Toronto, 30-05-06 12: 10AM Hỏi: <i>Những gì gọi là quý trọng?</i></p> <p>Đáp: Thưa những gì quý mới gọi là thương</p> <p>Kệ: <i>Duyên lành tốt đẹp mới quý trọng Thực hành chánh pháp duyên Trời độ Qui nguyên giềng mối mới chơn hành Học hỏi không ngừng tự hướng thanh</i></p>	<p>4) Toronto, 31-05-2005 Hỏi: <i>Tại sao phải nhớ thương?</i></p> <p>Đáp: Thưa hợp duyên mới nhớ thương</p> <p>Kệ: <i>Duyên lành tái ngộ tự nhớ thương Khai triển chơn hồn vượt ác ôn Thức giác chính mình chẳng còn non Hướng thanh giải trước tự sanh tồn</i></p>
<p>5) Toronto, 01-06-2005 Hỏi: <i>Vô sanh bất tử là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa vô sanh bất tử là tiến hóa tự nhiên và hồn nhiên</p> <p>Kệ: <i>Hồn giáng lâm tại thế hồn nhiên Qui nguyên thiền giác tự an yên Vô sanh bất tử Trời ban phước Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên</i></p>	<p>6) Toronto, 02-06-2005 12: 45AM Hỏi: <i>Tại sao phải tham lam?</i></p> <p>Đáp: Thưa vì tập quán không tốt</p> <p>Kệ: <i>Sửa mình tiến hóa Trời ban phước Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên Đời đạo song tu duyên Trời độ Thực hành chơn pháp tự mình qua</i></p>
<p>7) Toronto, 03-06-2005 12: 50 AM Hỏi : <i>Có ăn có mặc tu để làm gì ?</i></p> <p>Đáp : Thưa có ăn có mặc phước Trời ban</p> <p>Kệ : <i>Tu hành hướng thượng sống mới an Khai triển chơn tâm đạo khai màn Duyên lành Trời độ càng thêm tốt Thực hành công phu phân hồn tiến</i></p>	

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

VỀ PHÉP CHIẾU MINH (PHÁP LUÂN NĂM)

Tôi thấy Ông Phật Di Lạc ổng xuống, tôi hỏi chứ làm sao cười được như ổng... hà hà, cười hoài. Ông nói có cái gì đâu, chỉ cho người ta tu người ta dòm thấy cái rún người ta cười.

Cái câu nói đó bạn thấy tại sao không? Khi chúng ta làm pháp chiếu minh năm, làm pháp luân mở được cái rún là hồn vía được tương hội rồi, tề luân hư cảnh khai thông thì con người nó vui biết bao nhiêu. Tứ hải qui gia hợp nhứt đồng hòa ở nơi cái rún. Tôi hỏi ổng chứ: “Sao ông để cái rún to vậy?”.

- Vậy nó mới thấy cái vui!

Cho nên ta cũng có cái pháp để đạt, chỉ thiếu cái hành mà thôi.

Các bạn làm cái pháp này: Làm từ 1 tới 12, rồi từ 1 tới 11; chứ đừng làm từ 12 tới 1. Từ 1 tới 12 - nghỉ một chút.

Từ 1 tới 11 - nghỉ một chút.

Từ 1 tới 10 - ...

Tôi nhắc hoài, nhiều người nhầm lẫn, rồi có nhiều người muốn làm 78 cái một lượt, 78 cái! Đó, nó muốn làm sao đạt tới 78 cái thì tự nhiên mỗi cái nó ngắn một chút, nó ăn gian lấy nó. Ban đầu còn thấy nó hít đằng hoàng, cái thứ nhì còn chút, cái thứ ba còn chút, hít tới 7 cái... Thôi, đi chơi. Cái đó là tự hại lấy ảnh thôi.

Nhưng mà chúng ta làm gì cũng phải cho đằng hoàng trật tự, cho có thứ tự. Bởi vì khi hít vô nó chuyên hóa trong cơ thể bạn như một chuyển động trong vũ trụ, chứ không phải bạn làm chuyện nhỏ đâu. Thấy nằm như vậy chớ nó chuyển đều trong cơ thể. Cho nên sau này các bạn xuất ngôn, luồng điện trong cơ thể chạy qua đại não rồi nó mới xuất ngôn, nó không đi sai lạc, nó ở trong cái chân tánh vui tươi.

Cho nên tôi cũng thấy nhiều bạn, làm ở nhà... tuy tôi ở xa cũng như đui, nhưng mà nhiều khi cũng thấy được: hít vô rồi thở ra ăn gian bớt một chút. Đó, làm như vậy cái tánh còn nóng thêm. Còn nếu các bạn làm như tôi, làm từ từ đi, thời giờ ta hành pháp là của ta, trăm phần trăm là tự do không còn lo nghĩ gì chuyện khác. Nếu chúng ta lo nghĩ tới chuyện khác thì chúng ta bị bắt buộc bởi chuyện khác. Chúng ta không chấp nhận những sự bắt buộc, chúng ta mới đi trong tự do trăm phần trăm, đi trong cái hòa diệu êm ái. Từ từ hít vô rồi từ từ thở ra. Cũng như mấy ông hút thuốc phiện, ổng mà nghiện rồi, ổng hít một hơi sung sướng lắm. Còn mình đây hít thanh khí của Trời Đất để hóa giải những sự tăm tối của nội tâm, tại sao chúng ta không tận hưởng? Làm cho mình còn lười biếng thì làm sao làm cho người khác được!

Cái tâm trạng không phải chỉ riêng bạn có, tôi trước kia cũng vậy, cũng ở trong cái đó mà ra. Làm rồi tính 78 cái, hít 78 cái rồi chạy đi, sợ mất công, mà 78 cái tự ngắn dần rồi rốt cuộc không có giá trị bằng 12 cái.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HAI BỘ DVD ĐẠI HỘI 2004 TẠI HAWAII & BỘ DVD KHOÁ SỐNG CHUNG 2004 TẠI ORANGE COUNTY

Vô-Vi Multimedia Communication sẽ phát hành trong tuần tới hai bộ DVD Đại Hội Tình Trời Tân Độ 2004 tại Hawaii & bộ DVD Khóa Sống Chung Tân Niên 2004-2005 tại Orange County.

Quý Hội, Thiên Đường hay bạn đạo nào muốn đặt hai bộ nói trên, xin liên lạc với địa chỉ dưới đây:

Liên lạc về email: vovimedia@yahoo.com

- Một bộ Đại Hội 2004 gồm 4 DVD, giá ủng hộ: \$25 US & cước phí
- Bộ DVD (3DVD) Khóa Sống Chung Tân Niên :
giá ủng hộ: 20 US\$ + cước phí

Check payable to: VO-VI Multimedia Communication
Địa chỉ tại Mỹ: PO Box 741324, Dallas, TX 75374-1324
Điện thoại tại Bắc Mỹ: 1-866-FOR-VOVI

VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION thành thật cảm tạ quý bạn đạo và chúc các bạn thân tâm thường lạc.

THƠ

RẮC RỐI CUỘC ĐỜI

Rắc rối trên đời nhất bạc tiền
Làm cho tâm thức khó bình yên
Chạy theo danh lợi sanh phiền não
Đến cuối cuộc đời mới rõ duyên
Gương sáng Tổ Thầy còn để lại
Lòng tham chưa dứt khó thành Tiên
Phàm tâm động loạn sanh lười biếng
Muốn gỡ xiềng gông cố gắng thiền.

Dĩ An, 25-03-2005

NGUYỄN HIỀN.

====

TỰ CỨU TÂM LINH

Muốn cứu chính mình phải tự tu
Pháp luân thường chuyển giải tâm mù
Ẩn danh tu luyện cho thành đạo

Qua ải Aạm Dương mới thoát tù
Nhấn nhục khiêm nhường tăng dũng chí
Thường xuyên Niệm Phật bớt khờ ngu
Con thuyền vượt sóng về quê cũ
Bến giác là đây quá nhẹ ru.

Dĩ An, 26-03-2005

NGUYỄN HIỀN.

====

Vui sum vầy bạn đạo 2005

Bình minh luôn mỉm cười
Trên du thuyền Hồi Sinh
Sum vầy điển an lành
Hồi sinh từ tro tàn
Rực lửa nắng sóng gió
Hồi sức xuân trẻ già
Vui sum vầy bạn đạo
Muôn ngàn sóng reo ca

Thiên ca vui chan hòa
AỒnh nắng vàng lung linh
AỒnh trăng vàng lấp lánh
Muôn điển lành sương lạnh
Gió ngàn phương sum vầy
Bên đức thầy Vĩ Kiên

Duyên Thắng 26-5-2005

Trăng Bom Biên Hòa

===

Phổ Quang

Sáu nẻo xoay vần kiếp tử sinh
Gieo nhân hái quả chắc như đinh
Ăn hiền gia đạo vui hòa thuận
Ở ác cháu con gặp khổ hình
Tận tụy vun bồi ân tích đức
Chuyên cần ươm vén nghĩa chơn kinh
Lời vàng ghi nhớ tâm thành thật

Ánh đạo chan hòa vạn thể vinh
Thanh Hùng 29-5-2005
TĐ PHÚ NHUẬN

===

Ăn ác ở lành ?

Khổ hải vạn trần mãi tử sinh
Luật trời nhân quả khổ linh đình
Tu tâm sửa tánh tương ố chao - muối
Rượu thịt buồng lung bịnh sắc hình
Tinh tấn tu hành làm phước thiện
Siêng năng học hỏi Phổ Hiền kinh
Chơn tâm khai ngộ hành Bát Chánh
Phật pháp vô vi Điển quang vinh
Thiện Dũng 29-5-2005
Cố Đô HUẾ

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cho b/d Lê Thị Hòa, sinh năm Mậu Tý (1948) đã từ trần ngày 8 tháng 6 năm 2005 (2 tháng 5 Âm Lịch), hưởng thọ 58 tuổi, tại Bến Tre, Việt Nam.
Bạn Đạo Bến Tre xin chân thành cảm tạ

2) Thân mẫu của Đạo hữu Phùng Hưng, Phùng Lâm và Phùng Thị Nga là cụ bà CHÂU MỸ NGỌC, sanh năm 1927, vừa từ trần vào lúc 16 giờ ngày 02-07-2005 (nhằm ngày 26 tháng 5 Aạp năm Ất Dậu) tại TP. Hồ Chí Minh, VN. Hưởng thọ 79 tuổi. Xin chư Đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà được siêu thăng tịnh độ.

Chân thành phân ưu cùng gia quyến và kính báo.
TĐ. Phú Nhuận, 03-07-2005

BẠN ĐẠO VIẾT

THỊ PHI

Thị là thấy, phi là không. Nói chuyện thị phi tức là nói những chuyện mà chính mình không thấy; như vậy cũng có nghĩa là không có hoặc không biết là đúng hay sai!

Thị phi cũng có nghĩa là nói chuyện của người khác, phê bình chỉ trích và nói xấu người vắng mặt. Nguyên nhân của những chuyện thị phi đa phần xuất phát từ lòng đố kỵ, ganh tỵ của người nói đối với kẻ khác. Mình dờ, mình thua kém đối phương nhưng lại cứ muốn hơn người ta, thành ra sanh lòng ghen hiềm ghét ngố, nhưng không thể làm gì được nên tìm cách nói xấu người, hạ bệ người xuống để tự đưa mình lên; cũng vì vậy, những lời lẽ của kẻ thị phi thường là phóng đại, cường điệu, đơm đặt hoặc suy diễn không trung thực, lấy không nói có, nói thêm nói bớt để hại người và đề cao mình, tự khoe mình có trình độ; đó thực ra là kẻ tiểu nhân ngu dại, nếu họ khéo léo hơn thì họ có thể khiến cho người khác tưởng lầm họ là bậc quân tử tài trí hơn người, kỳ thực đó đúng là một “ngụy quân tử”!

Người xưa từng nói: “Biết anh hùng, trọng anh hùng, mới là bậc anh hùng!” và đã là trang anh hùng, quân tử thì không bao giờ nói xấu để hạ bệ kẻ khác, nhất là nói sau lưng đối thủ mình, vì đó là một việc

làm đê hèn, nhỏ mọn của hàng tiểu nhân. Hơn nữa, khi ta mở miệng đàm tiếu, bêu rêu người khác thì chính ta đã tự hạ thấp nhân phẩm của mình, làm dơ miệng mình, bởi vì “ngậm máu phun người” thì chính miệng mình bị dấy bẩn trước rồi! Cho nên, xét cho chí cùng thì người hay thị phi chuyện của thiên hạ chỉ tự làm hại mình và bị người đời khinh bỉ, chứ không có ích lợi gì cho thân tâm, tự rước nghiệp vào thân, nói nôm na đó chính là “tà khẩu hại xác phàm”!

Xét về phương diện tu hành thì người ưa thị phi chuyện thiên hạ không thể tiến hóa về mặt điển quang được; bởi vì họ luôn luôn hướng ngoại để tò mò tọc mạch chuyện người khác cho nên luồng điển bị đi xuống, bị phá tán, nên sẽ bị nặng nề hơn người khác. Người đã thị phi hướng ngoại thì không bao giờ biết hướng nội xét mình, cho nên không bao giờ thấy được cái sai của chính mình để mà lo tu sửa, càng ngày càng rước thêm sự động loạn và sai quấy từ bên ngoài đem vào tâm và vì thế vô tình làm hại lấy chính mình mà thôi. Ngày xưa Thầy Tám có dạy: “Tu là lo tự sửa chính mình, chứ không phải lo sửa người, sửa người là tu tà!” quả thực không sai.

Để giải trừ căn bệnh nan y này, hành giả tu thiền cần phải chuyên cần “răng kẻ răng co lưới và Niệm Phật” thường xuyên và tinh tấn thì may ra mới có thể lần lần tiêu trừ được nó. Khi ta tinh tấn và đạt đến được “thường niệm” thì tâm ta mới bớt phóng ngoại và biết lo hướng nội sửa mình. Khi ấy ta mới hay rằng chỉ lo xét và sửa mình, giải bỏ những tánh hư tật xấu của mình thôi cũng đủ mệt quá rồi, còn đâu thời gian và sức lực để đi lo việc tào lao của thiên hạ nữa cơ chứ!? Có như vậy họa may ta mới có hy vọng giải được khẩu nghiệp, rồi đến thân nghiệp và ý nghiệp để tìm được những thành quả tốt đẹp của phần hồn trong tương lai.

Phú Nhuận, 01-05-2005

THIÊN ĐĂNG.
